

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2006/CT- UBND

Việt Trì, ngày 22 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006

Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 3 trận lốc xoáy, mưa lớn cục bộ gây thiệt hại cả về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn và tình hình lũ, bão, thiên tai thời gian tới có thể có những diễn biến phức tạp, bất thường và trái quy luật. Để chủ động đối phó với các tình huống do bão, lũ gây ra, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của ngành, địa phương mình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006 theo kế hoạch và phương án đã đề ra.

2. Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005, từ đó rà soát, bổ sung vào kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006 cho phù hợp và sát với thực tế của từng ngành, từng địa phương trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt bão; Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006.

3. Kiểm tra đánh giá hiện trạng, chất lượng các công trình, thiết bị, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành, của địa phương mình, kịp thời khắc phục sự cố các công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đưa vào sử dụng trước mùa mưa, lũ; nắm chắc số lượng vật tư, phương tiện và lực lượng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở; hiệp đồng chặt chẽ để chủ động đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra; xây dựng phương án bảo vệ các

trọng điểm; phương án di dời dân khỏi các vùng có nguy cơ xảy ra bão, lũ, thiên tai; đảm bảo duy trì sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

4. Tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia công tác phòng chống lụt bão các cấp, các ngành. Tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, phương án hộ đê, hộ đập, ứng cứu và xử lý các tình huống bão, lũ, thiên tai. Thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, trực ban phòng chống lụt bão, chế độ thông tin báo cáo theo quy định (từ ngày 15/5/2006 đến ngày 31/10/2006), đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt trong mọi tình huống; phát hiện và xử lý kịp thời sự cố các công trình ngay từ giờ đầu và đảm bảo an ninh trật tự trong mùa mưa, lũ.

5. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão của các huyện, thành, thị; chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống do lũ, bão, thiên tai gây ra. Thường xuyên đôn đốc Ban chỉ huy PCLB các ngành, căn cứ nhiệm vụ được phân công bám sát địa bàn phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCLB các huyện, thành, thị triển khai phương án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra.

6. Phân Ban chỉ huy chậm lũ Tam Thanh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chậm lũ Tam Thanh và chỉ đạo thực hiện.

7. Phân Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm xây dựng phương án hộ đê, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện phương án.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp về việc huy động các nguồn lực của địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Khẩn trương lập phương án hộ đê toàn tuyến và phương án bảo vệ trọng điểm các tuyến đê trong tỉnh. Bao gồm phương án xử lý sạt trượt, thấm lậu, rò rỉ, sủi, tổ mối trên các tuyến đê; phương án xử lý sồi lở chân kè; phương án xử lý sự cố cống dưới đê; phương án chống tràn ở mức lũ cao hơn mực nước thiết kế trên các tuyến đê. Giao trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, lực lượng tham gia bảo vệ trọng điểm trước ngày 15/6/2006.

UBND các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn rà soát danh sách các hộ nằm trong vùng chậm lũ Tam Thanh, các hộ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng khi thực hiện nổ mìn chậm lũ; thống kê tài sản của nhân dân vùng nổ mìn trong phạm vi bán kính 750 m kể từ điểm nổ mìn; lập kế hoạch sơ tán người, tài sản trong vùng chậm lũ; chỉ đạo các xã chuẩn bị địa bàn, cơ sở vật chất sẵn sàng sơ tán dân khi có lệnh chậm lũ. Tổ chức chỉ huy, kiểm tra hiện trường, xử lý tình huống tại chỗ, huy

động lực lượng ứng cứu, khắc phục nhanh hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

9. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc: Bố trí lực lượng quan trắc thu thập số liệu lượng mưa, mực nước; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo thời tiết; các số liệu về mưa, lũ phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

10. Đài PT - TH tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng những kiến thức, nội dung về phòng chống lụt bão, quản lý đê điều. Thông tin kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai, lũ bão, các nội dung về công tác phòng chống lụt bão của tỉnh.

11. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Hội chữ thập đỏ các cấp tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác phòng chống lụt bão đến các thành viên, đoàn viên, hội viên; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão ở địa phương, đơn vị mình; tích cực tham gia, vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hải (đã ký)